



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๔๒๐

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑-๕

(นางสาวรณูช สายคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

**รายงานประเด็นเด่นประจำวัน**  
**ประจำวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔**

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจเยี่ยม หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้กลุ่มเสี่ยงสูงในตลาดพื้นที่เขตบางแค/ซีแจ้งชั้นตอนการฉีดวัคซีน Mobile Unit	แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา, matichon, bangkokbiznews, mgronline, innnews, mthai, siamrath, fm๙๑bkk, naewna, tna.mcot, js๑๐๐, onet๓๑, sanook, thainews, thaipbs, thairath, innews, komchadluek, thainews, tna.mcot, workpointtoday, twitter.com/Matichon Online, facebook.com/MatichonOnline	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ Mobile Unit โควิด-๑๙ ตลาดย่านบางแค ให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่ตลาดบางแคและพื้นที่ใกล้เคียงว่า กทม.ร่วมกับกรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้กลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่ตลาดบางแคและพื้นที่ใกล้เคียงทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติ ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๑ มี.ค.๖๔ รวม ๕ วัน คาดจะฉีดได้ ๑,๐๐๐ โดส แบ่งเป็นรอบเช้า ๔๘๐ โดส รอบบ่าย ๕๒๐ โดส จากการสอบสวนโรคพบมีผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงขั้นบัญชีแล้วประมาณ ๔,๐๐๐ คน ขณะที่ประมาณการณ์ผู้มีความเสี่ยงทั้งหมดราว ๖,๐๐๐ คน สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดในรอบนี้จะฉีดเข็มที่ ๒ อีกครั้งช่วงวันที่ ๗ - ๑๑ เม.ย.๖๔ การฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพฯ ในสัปดาห์นี้ เป็นการฉีดให้กับผู้มีความเสี่ยงสูง ส่วนประชาชนทั่วไปที่ต้องการฉีดหรือมีความเสี่ยงรองลงมาขอให้รอก่อน โดยวัคซีนชุดที่สองจะมาประมาณวันที่ ๒๐ - ๒๕ มี.ค.๖๔ กทม.จะได้รับวัคซีน SINOVAC เพิ่มประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ โดส ทำให้ผู้มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไปจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง</p> <p>- ขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนของหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit ได้แก่ (๑) ลงทะเบียน คัดกรอง ชักประวัติ โดยผู้รับบริการต้องลงลายมือชื่อยินยอมในใบยินยอมรับการฉีดวัคซีน (๒) ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ซึ่งผู้รับวัคซีนต้องมีความดันโลหิตไม่เกิน ๑๔๐/๙๐ มม.ปรอท (๓) ฉีดยา โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเรียกผู้รับบริการฉีดวัคซีนตามลำดับ (๔) สังเกตอาการหลังฉีด ๓๐ นาที หากมีผู้รับวัคซีนมีอาการไม่พึงประสงค์จะนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงและ (๕) รับใบนัดและให้คำแนะนำ</p>	<p><b>ด้านบวก</b></p> <p>- ติดตามการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ แก่กลุ่มเสี่ยงสูงในพื้นที่ตลาดบางแคและพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>- เตรียมความพร้อมรองรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ</p> <p>- ซีแจ้งชั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ Mobile Unit</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่เขตบางแค รวมถึงให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
๒	ร่วมเปิดไฟประดับสีเขียว พระปรางค์วัดอรุณฯ ในโครงการ	matichon, bangkokbiznews, tna.mcot, js๑๐๐, thairath, thestandard, twitter.com/workpoint	<p>- นายเกรียงยศ สุดลาภา ผว.กทม. กล่าวว่า ได้เข้ากราบนมัสการพระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกแก่นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย พร้อมนางมาเรีย คอตเตอร์ ภริยา ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Global Greening Programme ๒๐๒๑</p>	<p><b>ด้านบวก</b></p> <p>- เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Global Greening Programme ๒๐๒๑ เมื่อในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐอิตาลี</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การร่วมประดับไฟสีเขียว ณ พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	Global Greening Programme ๒๐๒๑ ฉลองวันชาติไอร์แลนด์	TODAY, twitter.com/Matichon Online	<p>เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์ (St. Patrick's Day) เนื่องจากทุกวันที่ ๑๗ มี.ค.ของทุกปี เป็นวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์และเป็นวันแห่งการระลึกถึงเซนต์แพทริก (St. Patrick's Day) ซึ่ง กทม.ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันดังกล่าวตามโครงการ Global Greening Programme ๒๐๒๑ ด้วยการประดับไฟสีเขียว ณ พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ โดยจะเปิดไฟสีเขียวในช่วงเวลา ๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.</p> <p>- ในปี ๖๔ นี้ กทม.ได้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นครั้งที่ ๒ ณ พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พร้อมกับสถานที่อื่นในกรุงเทพฯ ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โรงแรมคอนราด อาคาร ๒๐๘ วายเลสโร้ด ทาวเวอร์ (ที่ตั้งสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ฯ) และอาคารออล ซีซั่นส์ เพลส เป็นต้น ทั้งนี้ การร่วมโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ชาวต่างชาติรวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กทม.กับประเทศต่าง ๆ ผ่านสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทย อันจะเป็นการยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ ในอนาคต</p>	(St. Patrick's Day) - ยกระดับความร่วมมือและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีแก่ชาวต่างชาติ รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กทม.กับประเทศต่าง ๆ ผ่านสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทย	ราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐไอร์แลนด์
๓	กทม.เร่งตรวจเชิงรุกตลาดบางแค - มั่นใจควบคุมการระบาดไม่แพร่ในวงกว้าง	matichon, trueid, newtv	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปล.กทม. กล่าวหลังตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางแคและเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่า ที่ผ่านมา กทม.ได้สุ่มตรวจคัดกรองเชิงรุกในตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ครบทั้ง ๔๓๗ แห่งแล้ว และกำหนดตรวจคัดกรองเชิงรุกในตลาดรอบที่ ๒ วันที่ ๑๕ มี.ค.๖๔ แต่เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อและเกิดการแพร่ระบาดในตลาดบางแค จึงต้องควบคุมป้องกันการขยายวงกว้างออกไป ด้วยการจัดตั้งจุดคัดกรองเชิงรุก โควิด-๑๙ โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง กทม. และ สปคม. ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ได้พระราชทานรถทั้ง ๒ ประเภทมาปฏิบัติการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙</p> <p>- สำหรับเป้าหมายการตรวจคัดกรองแต่ละแห่งกำหนดไว้ประมาณ ๑,๐๐๐ ราย/จุด/วัน ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานของจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-๑๙ หน้าโลตัส บางแค ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๔ สามารถตรวจคัดกรองประชาชนได้ประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ ราย ส่วนจุดคัดกรอง</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ตลาดบางแค</p> <p>- เข้มงวดตรวจสอบตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม. รวมทั้งตลาดสดและตลาดนัดในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	- สำนักอนามัย สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ตลาดบางแค รวมทั้งการเข้มงวดตรวจสอบตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม. รวมทั้งตลาดสดและตลาดนัดในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>เชิงรุกโควิด-๑๙ บริเวณสวนแห่งวัฒนธรรมฯ วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๔ ตรวจคัดกรอง ๘๘๐ ราย พบผู้ติดเชื้อ ๗ ราย วันที่ ๑๗ มี.ค.๖๔ ตรวจคัดกรอง ๘๔๘ ราย ทำให้คลายวิตกกังวลได้ในระดับหนึ่งว่าการแพร่ระบาดเกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มผู้ค้าในตลาด ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง คือ ระยะเวลาและความใกล้ชิดของผู้ที่อยู่ร่วมกันในตลาด ส่วนประชาชนผู้ซื้อที่ใช้เวลาในตลาดไม่นานพบจำนวนติดเชื้อไม่มากและอยู่ในวิสัยที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างได้ นอกจากนี้ กทม.ยังได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบสุขลักษณะของตลาดด้านต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและเข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด</p>		
๔	<p>ปรับกายภาพภูมิทัศน์คลอง ๔ เขต พื้นที่ท่องเที่ยวฝั่งธนบุรี</p>	<p>ข่าวสด, khaosod</p>	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวว่า ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจร.) ร่วมกับชุมชนเตรียมจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลกายภาพพื้นที่ริมน้ำต้นแบบ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเมือง โดยศึกษาและสำรวจพื้นที่คลองย่านฝั่งธนบุรี ๔ เขตนำร่อง ประกอบด้วย เขตทุ่งครุ จอมทอง ธนบุรี และเขตคลองสาน และจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมคลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ขณะนี้ มจร. และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลเส้นทางคลองต่าง ๆ ใน ๔ พื้นที่ และเขตคลองสาน โดยจะขยายเป้าหมายไปคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ เขตบางแค และเขตหนองแขม รวมทั้งคลองสนามชัย และคลองเฉลิมชัยพัฒนา เขตบางขุนเทียน โดย มจร. ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสำนักงานเขตและชุมชนริมน้ำในเส้นทางสำรวจและพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว เส้นทางเชื่อมต่อคลองในพื้นที่เขตทุ่งครุ จอมทอง ธนบุรี และเขตคลองสาน เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กทม. ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือน มี.ค. นี้ จากการสำรวจและปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของคลอง พบว่าบางคลองมีลักษณะแคบ ตื้นเขิน และมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำต้องขุดลอกคลอง หรือสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เพื่อรักษาสภาพคลอง ขณะเดียวกัน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) กทม. ยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ รวมถึงจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำในคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ เช่น เส้นทางท่องเที่ยวทางคลองในพื้นที่ฝั่งพระนคร ได้แก่ คลองบางลำพู คลองโอ่งอ่าง คลองผดุงกรุงเกษม คลองพระโขนง คลองประเวศ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - สำรวจและพัฒนาพื้นที่ริมน้ำต้นแบบ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเมือง รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว และเส้นทางเชื่อมต่อคลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรี</p>	<p>- สำนักการระบายน้ำ และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการสำรวจและพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมต่อคลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรี</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>บุรีรัมย์ และคลองลำปลาทิว ส่วนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ได้แก่ คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองมอญ คลองบางกอกใหญ่ หรือคลองบางหลวง คลองด่าน คลองภาษีเจริญ คลองบางระมาด คลองลัดมะยม คลองมหาสวัสดิ์ และคลองบางมด ตลอดจนจัดการประชุมเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววิถีถิ่นสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ในอนาคตจะมีแผนพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในคลองต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ</p>		
๕	<p>กทม.ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เชิงรุก ตลาดพื้นที่เขตบางแคต่อเนื่อง</p>	<p>ไทยรัฐ, naewna, siamrath, khaosod, sondhitalk, mgronline, posttoday, thansettakij thairath, bangkokbiznews, prachachat, innnews</p>	<p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” ระบุผลการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่เขตบางแค พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๔๔ ราย โดยวันที่ ๑๗ มี.ค.ได้ตรวจเพิ่ม ๒,๘๓๐ ราย รวมตรวจแล้วทั้งสิ้น ๙,๑๑๑ ราย พบผู้ติดเชื้อรวม ๓๓๗ ราย ไม่ติดเชื้อรวม ๖,๖๘๔ ราย และรอผลการตรวจรวม ๒,๐๙๐ ราย</p> <p>- นายชินทร์ ศิริภาค รป.กท. กล่าวว่า ภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงในตลาดเขตบางแควันแรก วันที่ ๑๗ มี.ค.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้ารับการฉีด ๗๐๕ ราย ไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีนมีเพียงอาการเล็กน้อย เช่น หน้ามืด ความดันต่ำ ซีพจรเต้นเร็ว ๑๓ ราย แต่เมื่อนั่งพักรอดูอาการ ๓๐ นาที ก็กลับเป็นปกติ จึงให้กลับบ้านได้ สำหรับการฉีดวัคซีนวันที่สอง จะมีการปรับแผน โดยเพิ่มบุคลากรในการทำงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้น และจะฉีดให้ได้ตามเป้าหมาย ๖,๐๐๐ คน แล้วเสร็จในวันที่ ๒๑ มี.ค.นี้ ส่วนยอดผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ สะสมจากตลาดบางแค จนถึงวันที่ ๑๗ มี.ค.นี้มี ๓๓๗ ราย จากการค้นหาเชิงรุก ๙,๑๑๑ ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจ ๒,๐๙๐ ราย ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนไม่ใช่การป้องกัน ๑๐๐% ประชาชนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด</p>	<p><b>ด้านบวก</b></p> <p>- ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในตลาดพื้นที่เขตบางแค และพื้นที่กรุงเทพฯ</p> <p>- ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ และประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในตลาดพื้นที่เขตบางแค รวมถึงตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ และประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>
๖	<p>โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ย ๓ เดือน ช่วยเหลือผู้ประกอบการ</p>	<p>มติชน, thansettakij, siamrath, tnnthailand, matichon, mcot</p>	<p>- นางวัลยา วัฒนรัตน์ รป.กท. กล่าวว่า กทม.ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จึงให้สำนักงานสถานธนาบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ทั้ง ๒๑ แห่ง ลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเทอม</p>	<p><b>ด้านบวก</b></p> <p>- บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>- สำนักงานสถานธนาบาลกรุงเทพมหานคร และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยเหลือ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ช่วงเปิดเรียน		ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๕ รวมระยะเวลา ๓ เดือน โดยลดดอกเบี้ยรับจํานําเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้ เงินต้นตั้งแต่ ๕,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๕๐ บาท/เดือน วงเงินจํานําต่อ ๑ ราย (บุคคล) รวมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสถาบันอนุบาลกรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๐๐๕๒ - ๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หรือเว็บไซต์ <a href="https://www.facebook.com/pawnshopbangkok">https://www.facebook.com/pawnshopbangkok</a>		นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนประจำปี ๒๕๖๔
๗	กทม.- KT เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐	แนวหน้า, dailynews	<p>- นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม (สวล.) กทม. กล่าวว่า กทม. ได้ดำเนินโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อบริการประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก โดยกำหนดให้แต่ละเมืองมีพื้นที่สีเขียวในอัตรา ๙ ตร.ม./ประชากร ๑ คน ซึ่ง กทม.ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ ๑๐ ตร.ม./คน ภายในปี ๒๕๗๓ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตลอดจนภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ ซึ่งบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (KT) เป็นบริษัทที่ กทม.ว่าจ้างให้บริหารจัดการมูลฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยีเชิงกล - ชีวภาพ (MBT) ขนาด ๘๐๐ ตัน/วัน เห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และสนับสนุนโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ โดยมอบต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นสนประดิพัทธ์ ต้นทองอุไร และต้นเตยหอม จำนวน ๓,๐๐๐ ต้น ร่วมทั้งพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโครงการฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงามและลดผลกระทบทางด้านกลิ่นและมลพิษทางอากาศให้กับชุมชนบริเวณโดยรอบ</p> <p>- นายเกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ KT กล่าวว่า KT ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดกลิ่นและลดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดฝุ่นละออง รวมทั้งเพิ่มความร่มรื่นสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ตามโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ ให้ได้ตามเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ๑๐ ตร.ม./คน</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งการเชิญชวนภาคเอกชน และประชาชนที่มีพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นำมาพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม</p>
๘	เตรียมแผนปฏิบัติการพัฒนา	siamrath, thairath, dailynews, mcot	- พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าผลการบริหาร	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- บูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และการระบายน้ำอย่างยั่งยืน</p>	- สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	อนุรักษ์ ฟื้นฟู คลองแสนแสบ ดูแลสุขภาพ แวดล้อม เพื่อประชาชน		พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ รวมทั้งพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ตามที่ ๘ หน่วยงานเสนอ ได้แก่ กทม. กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ จ.ฉะเชิงเทรา รวม ๘๔ โครงการ ก่อนเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาในวันที่ ๒๕ มี.ค.นี้ เพื่อให้คลองแสนแสบกลับมา มีระบบนิเวศอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบูรณาการการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและการระบายน้ำอย่างยั่งยืน สำหรับโครงการระบบบำบัดน้ำเสียตามที่หน่วยงานได้เสนอเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้านที่ ๔ การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีวงเงินค่อนข้างสูง จึงได้สั่งการให้ กทม.ไปพิจารณาการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนและใช้งบประมาณที่มาจากรายได้ของหน่วยงาน ก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนโครงการขนาดใหญ่ให้เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญพิจารณาก่อนเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ	รวมทั้งพัฒนา ฟื้นฟูสภาพ แวดล้อมคลองแสนแสบ	การดำเนินการตามแผน ปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ และการพิจารณาแนวทางการ ลงทุนโครงการระบบ บำบัดน้ำเสียคลองแสนแสบ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์